

## News Feed

### ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศ และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME”

📅 2 ส.ค. 2566 ⌚ 14:57:49 👁 54

 0  0  0 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(2สิงหาคม2566)-----สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศ และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME” เพื่อเผยแพร่บทศึกษาในเรื่องดังกล่าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมมากกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใต้ “โครงการศึกษาระบบนิเวศ และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME” และจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมโดย ศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล และ รศ. ดร.พีระ เจริญพร นำเสนอผลการศึกษาซึ่งได้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคในการระดมทุนของผู้ประกอบการในกลุ่ม “BCG New S-curve และ SME”\* รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับต่อยอดในการกำหนดนโยบายหรือปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการระดมทุน โดยมีนายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงาน และนางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ ก.ล.ต. นำเสนอแผนงานของ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงการศึกษาข้างต้นริเริ่มขึ้น อันเนื่องจาก ก.ล.ต. เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจในกลุ่ม “BCG New S-curve และ SME” ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ต. (ปี 2566 – 2568) ที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกของตลาดทุนซึ่งจะ

ช่วยให้การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่ 4 ด้านการกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลเพื่อลดอุปสรรคการเข้าถึงตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย โดยที่ผ่านมา ก.ล.ด. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การระดมทุนสำหรับ SME และ Startup ผ่านช่องทางที่สะดวก มีทางเลือกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการเงินทุน เช่น ระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) การเสนอขายในวงจำกัด (PP-SME) และการเสนอขายบุคคลทั่วไปแบบ PO-SME ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมและมีมูลค่าการระดมทุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนหลักเกณฑ์รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์สินจดทะเบียนตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (เกณฑ์ Market Capitalization) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในกลุ่ม BCG รวมถึงบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย

สำหรับงานสัมมนาจะมีการเสวนาหัวข้อ “แนวทางและความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน” โดยมี ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) นางสาวประภารัตน์ ดั่งควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVE Exchange) และนายไพบุลย์ ดำรงวารี ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ด. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งภายในงานมีการออกบูธของ ก.ล.ด. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการระดมทุนแก่ผู้ที่สนใจด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน ก.ล.ด.”

## อณูภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

## เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- ➔ SET Note การป้องกันการถูกหลอกลวงให้ลงทุน: ตั้งสติ แยกแยะ ตรวจสอบข้อมูล พิสูจน์ให้ชัดเจน ก่อนลงทุน
- ➔ KCS ชี้ กนง.ขึ้นดอกเบี้ย0.25%ตามคาด ส่งผลดีต่อกลุ่มแบงก์ เชียร์BBL-SCB-TTB/ระยะระยะสั้นเป็นจิตวิทย์าลบกลุ่มเข้าซื้อ
- ➔ PLT ส่งสัญญาณธุรกิจครึ่งปีหลังสดใส รายได้ปี 66 ตั้งแต่ 800-900 ลบ.

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม-การตลาด

วันที่: พุธที่ 3 - อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 5589

หน้า: 14(ขวา)

Col.Inch: 12.57

Ad Value: 16,969.50

PRValue (x3): 50,908.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: ประชุมนานาชาติ



**ประชุมนานาชาติ** - ศ.นพ.ดิลก ภियोทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  
เปิดประชุมนานาชาติ The 8 th International Conference on Natural Products  
"Natural Perspectives for Health" ร่วมกับ ASNP ที่โรงแรมอัครินฯ โดยมี พระอาจารย์  
ปพนพัชร จิรัธมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมงจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุม

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม-การตลาด

วันที่: พุธที่ 3 - อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 5589

หน้า: 14(ล่าง)

Col.Inch: 55.62 Ad Value: 75,087

PRValue (x3): 225,261

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: รอบรู้เรื่องอาหารปลอดภัย: ไส้กรอก โปรตีนทางเลือก ไม่ใช่ตัวร้าย หากรับประทานอย่าง...

## ไส้กรอก โปรตีนทางเลือก ไม่ใช่ตัวร้าย หากรับประทานอย่างเหมาะสม

### รอบรู้เรื่อง อาหารปลอดภัย

ไส้กรอก เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ที่มีการเติมแต่งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และเพื่อการบริโภคที่ง่ายขึ้น รวมไปถึงการขนส่งที่สะดวก โดยยังคงคุณค่าทางโภชนาการ โปรตีนจากเนื้อสัตว์ หากปรุงอย่างดีจะได้รสชาติที่อร่อย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค

“ไส้กรอก ไม่ใช่ตัวร้ายของสังคม สามารถบริโภคได้ในปริมาณที่ไม่เบียดบังอาหารหลักจากธรรมชาติ โดยบริโภคอาหารให้หลากหลายมีสารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการ ที่สำคัญต้องเลือกจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ป้องกันอันตรายจากสารปนเปื้อน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

สำหรับไส้กรอกที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย อย่าง ไส้กรอกลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศที่เพิ่งมีการจับกุมไปตามที่เป็นข่าวเหล่านั้น อาจมาจากแหล่งผลิตในประเทศที่มี



การระบาดของโรคในสัตว์ซึ่งยังไม่มีมาตรการควบคุม หรือมีการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสารนี้เป็นสารที่เร่งให้สัตว์มีปริมาณเนื้อแดงเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เร่งสารเร่งสีที่ทำให้เนื้อสัตว์มีสีแดง โดยส่วนใหญ่ใช้ในหมู เพราะหมูมีพฤติกรรมกินแล้วนอน ซึ่งจะทำให้เกิดการสะสมของไขมัน หากหมูมีไขมันเยอะ เนื้อหมูจะขายไม่ได้ในราคาที่ดี เพราะมันหมูราคาถูกกว่า

เนื้อแดง ดังนั้นเพื่อให้หมูมีเนื้อแดงมากขึ้น เกษตรกรจึงมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงกระตุ้นหัวใจ ทำให้หมูง่วงงนอน เพราะหัวใจเต้นเร็ว เดินไปเดินมา กล้ามเนื้อจึงเพิ่มขึ้น แต่ในประเทศไทยโดยกรมปศุสัตว์มีมาตรการห้ามการใช้สารเร่งเนื้อแดงหากฝ่าฝืนจะมีโทษทางกฎหมาย อัตราโทษมีทั้งจำและปรับ

ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิตไส้กรอกอาจจำเป็นต้องเติมไนโตรเจน เพื่อยับยั้งการเจริญของสปอร์แบคทีเรียโคลอสทริเดียม โบทูลินัม ซึ่งเจริญได้ในที่อับอากาศ และอาจสร้างสารพิษโบท็อกซ์ ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ทำให้เกิดอาการอัมพาตที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ และยังมีผลพลอยได้ทำให้เนื้อไส้กรอกสลาย เป็นสีชมพูน่ารับประทานตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามการเติมไนโตรเจน ต้องอยู่ในปริมาณตามที่กฎหมายกำหนด

“การเลือกซื้อไส้กรอก ต้องซื้อจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน โดยสังเกตจากฉลากที่ได้รับการรับรองจากอย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ระวัง ผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายจากสารเคมี เพราะไม่สามารถทราบได้ว่ากระบวนการผลิตมีการเติมแต่งใส่สารอะไรลงไป ผู้ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีการใส่สารกันเสียเกินปริมาณและจะทำให้มีการสะสมของสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเพิ่มขึ้น หากไม่แน่ใจในแหล่งที่มา แนะนำให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยง”



ดร.วิชา เทพชรา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

# ถวายหนังสือ 'อภิญญธัมมปริทัศน์' ธรรมศาสตร์สตุติ 'พระสังฆราช'

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบหนังสือ "อภิญญธัมมปริทัศน์" เพื่อสตุติพระเกียรติคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการการเรียนรู้ ในโอกาสต่อไป

โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รว. วัฒนธรรม เป็นตัวแทนถวายพระพร และมอบ



หนังสือให้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า โครงการจัดพิธีมอบหนังสือสตุติในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยทางสภา

มหาวิทยาลัยมีมติทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการการเรียนรู้ ซึ่งตรงกับพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา ของสมเด็จพระสังฆราช อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการเทิดพระเกียรติในวาระดังกล่าว

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงหน่วยงานทางภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

"พระวรคดิตรธรรมในสมเด็จพระสังฆราชท่านนี้มีคุณอนเนกนานัปการ ถ้ามีการศึกษาอย่างถ่องแท้ถึงนัยคิดที่ท่านแฝงประทานไว้ให้ และบทความทั้ง 8 เรื่องที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ได้ส่งถ่ายสิ่งทั้งดงามแห่งพระวรคดิตรธรรมอันเป็นแก่นสารของชีวิตมนุษย์ทุกคนได้เป็นอย่างดี" นางเกศินีกล่าว

นายอดิศร จันทร์สุข คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. กล่าวว่า นอกจากวาระพิเศษที่ประจวบเหมาะที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ ของสมเด็จพระสังฆราชแล้ว ยังเป็นการครบรอบ 8 ปีของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย ซึ่งมีแนวคิดที่จะจัดทำหนังสือดังกล่าวให้กับทาง



พระสังฆราชในการแสดงพระโอวาท หรือจากการนิพนธ์บทความวาระต่างๆ ในเหตุการณ์สำคัญของประเทศ และของโลก เช่น ในโอกาสขึ้นปีใหม่ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันสำคัญของเด็กและเยาวชน ฯลฯ ผ่านกระบวนการทางวิชาการ โดยคณาจารย์จากทั้ง มธ. และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“งานในครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับความป็นธรรมศาสตร์โดยตรงด้วย เพราะธรรมศาสตร์ก็หมายถึงศาสตร์ของธรรม หรือมองในเรื่องของธรรมะ โดยพระสังฆราชท่านเป็นพระนักปฏิบัติและพระนักกรมฐานที่ได้ทำให้ประชาชนทุกคน ไม่เพียงแต่พุทธศาสนิกชน เห็นคุณค่าของธรรมะ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่เราเห็นหลังจากที่



มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันเพื่อจัดงานครั้งนี้ หนังสืออัญมณีธรรมปริทัศน์ที่จัดทำขึ้น เพื่อสวดิพระเกียรติคุณที่มอบให้กับภาครัฐ และวัดราชบพิธฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการต่างๆ นั้น ในส่วนที่มอบให้วัดจำนวน 300 เล่ม มีการแจกในงานพระราชพิธี เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26

มิ.ย.2566 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระชนมายุครบ 8 รอบของสมเด็จพระสังฆราช นายเกียรติศักดิ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา มธ. กล่าวว่า สำหรับหนังสืออัญมณีธรรมปริทัศน์ เป็นการรวม 8 บทความวิเคราะห์พระวาทิตธรรมของสมเด็จพระ

ได้ทำหนังสือเล่มนี้ อย่างในเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 องค์สมเด็จพระสังฆราชก็ได้ให้โอวาทธรรมที่จะได้เป็นกำลังใจ และทำให้ทุกคนตระหนักถึงความป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราต้องรับมืออยู่เสมอ” นายเกียรติศักดิ์กล่าว





หน้าหลัก > หนังสือพิมพ์ข่าวสด > ข่าวหน้าใน > ถวายหนังสือ'อัฐฐธัมมปริทัศน์' รรรมศาสตร์สฤดี'พระส...

## ถวายหนังสือ'อัฐฐธัมมปริทัศน์' รรรมศาสตร์สฤดี'พระสังขราช'

ข่าวหน้าใน



2 ส.ค. 2566 - 14:40 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบหนังสือ "อัฐฐธัมมปริทัศน์" เพื่อสฤดี พระเกียรติคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการเรียนรู้ ในโอกาสต่อไป



โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นตัวแทนถวายพระพร และมอบหนังสือให้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร





นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า โครงการจัดพิมพ์หนังสือ สดุดีที่ในครั้งนี้นี้เกิดขึ้นด้วยทางสภามหาวิทยาลัยมีมติทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการการเรียนรู้ ซึ่งตรงกับพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา ของสมเด็จพระสังฆราช อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการเทิดพระเกียรติในวาระดังกล่าวของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงหน่วยงาน ทางภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ



“พระวรคตธรรมในสมเด็จพระสังฆราชนั้น มีคุณอนเนกนานับการ ถ้ามีการศึกษาอย่างถ่องแท้ถึง นัยคติที่ท่านแผงประทานไว้ให้ และบทความทั้ง 8 เรื่องที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ได้ส่งถ่ายสิ่งที่ ดงงามแห่งพระวรคตธรรมอันเป็น แก่นสารของชีวิตมนุษย์ทุกคนได้เป็นอย่างดี” นางเกศินีกล่าว

นายอดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. กล่าวว่า นอกจากวาระ พิเศษที่ประจวบเหมาะที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ ของสมเด็จพระสังฆราชแล้ว ยัง เป็นการครบรอบ 8 ปีของโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย ซึ่งมีแนวคิดที่จะจัดทำหนังสือดังกล่าวให้กับทางมหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันเพื่อจัดงานครั้งนี้



หนังสืออัฐฐธัมมปริทัศน์ที่จัดทำขึ้น เพื่อสวดดีพระเกียรติคุณที่มอบให้กับภาครัฐ และวัดราชบพิธฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ นั้น ในส่วนที่มอบให้วัดจำนวน 300 เล่ม มีการแจกในงานพระราชพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย.2566 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระชนมายุครบ 8 รอบของสมเด็จพระสังฆราช



นายเกียรติศักดิ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา มธ. กล่าวว่า สำหรับหนังสืออัฐธัมมปริทัศน์ เป็นการรวม 8 บทความวิเคราะห์พระวรคตินิยมของสมเด็จพระสังฆราชในการแสดงพระโอวาท หรือจากการนิพนธ์บทความวาระต่างๆ ในเหตุการณ์สำคัญของประเทศ และของโลก เช่น ในโอกาสขึ้นปีใหม่ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันสำคัญของเด็กและเยาวชน ฯลฯ ผ่านกระบวนการทางวิชาการ โดยคณาจารย์จากทั้ง มธ. และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



“งานในครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับความป็นธรรมศาสตร์โดยตรงด้วย เพราะธรรมศาสตร์ก็หมายถึงศาสตร์ของธรรม หรือมองในเรื่องของธรรมะ โดยพระสังฆราชท่านเป็นพระ นักปฏิบัติและพระนักกรรณฐานที่ได้ทำให้ประชาชนทุกคน ไม่เพียงแต่พุทธศาสนิกชนเห็นคุณค่าของธรรมะ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่เราเห็นหลังจากที่ได้ทำหนังสือเล่มนี้ อย่างในเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 องค์สมเด็จพระสังฆราชก็ได้ให้โอวาทธรรมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ และทำให้ทุกคนตระหนักถึงความเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราต้องรับมืออยู่เสมอๆ” นายเกียรติศักดิ์กล่าว

*ข่าวแนะนำ*

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ฝนถล่มหนัก39จังหวัด กทม.ก็โดน ระวัง

หนังคนละม้วน “ตึกแตก” ไลฟ์वादกลับ “จี-เอ็ม” โตเมจอนล้มไม่ได้ไหวพี้เหรอ!?

## 'เอ็นอีซี ประเทศไทย' จับมือ 'ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์' เตรียมทดลองใช้แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล



#ทันหุ้น - บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือเอ็นอีซี ประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนระบบการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

ทั้งสององค์กรจะร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อแปลงบันทึกและแผนการรักษาทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล ซึ่งระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้จะทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลสุขภาพให้เป็นดิจิทัล ทำให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถสร้างแผนการดูแลแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมได้ และเอื้อให้สื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวและผู้ป่วยสูงอายุให้เป็นไปได้ดีและง่ายขึ้น

นายอิชิโร คุริฮาระ ประธานบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เนื่องจากสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากอันเป็นผลจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่สูงขึ้น บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จึงสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของเรา ในการยกระดับประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ป่วยที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์

นายคุริฮาระ กล่าวเสริมว่า "เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการทำงานร่วมกันระหว่างสองทีม และตั้งใจจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ฯ เพื่อให้ต้นแบบที่ดีขององค์กรแห่งนี้"

สำหรับความร่วมมือนี้ เอ็นอีซีได้ผสานเทคโนโลยี IoTมาใช้ในโรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับการล้มหรือเสียหลักโดยเฉพาะ เทคโนโลยีตรวจจับการล้มที่ช่วยนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ตั้งรับเหตุการณ์และดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ เอ็นอีซีจะนำแอปพลิเคชันมาใช้เป็นระบบแจ้งเตือน เพื่อแจ้งผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อหกล้มหรือสุขภาพของผู้ป่วยทรุดลงอย่างกะทันหัน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้การรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมทุกสาขา ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก ประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก ที่มารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นประจำ โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน วินิจฉัยยาก และมักต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เพื่อยกระดับศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอก ( OPD ) บริการดูแลแบบมาเข้าเย็นกลับ ( Day Care ) บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ( Rehab ) บริการดูแลระยะยาว ( Long Term Care ) บริการดูแลระยะกลาง ( Intermediate Care ) และการดูแลแบบประคับประคอง ( Palliative Care )

นอกจากนี้ ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างครบวงจร ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัย ส่งเสริมนวัตกรรมและเปิดโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในปี 2568 โดยจะรองรับผู้สูงอายุได้ถึง 200 เตียง

ที่มา : บริษัท ดาต้าเซต จำกัด

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>

YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA>

Tiktok คลิก [https://www.tiktok.com/@thunhoon\\_](https://www.tiktok.com/@thunhoon_)

LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>

TELEGRAM คลิก [https://t.me/thunhoon\\_news](https://t.me/thunhoon_news)

Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม  
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

Select...

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

## ลับเฉพาะเจาะหุ้น

BDMSอาณิสงส์ไอซีซีเอ็น โรงพยาบาลใหม่ปีมเงิน

EAคองคู้ขายักษ์แบต ผู้นำอาเซียน10GW

กทม.เคสียร์แอสตันพร่งนี้ คอนโดรถไฟฟ้ามอ้อพราคา

บริษัท ทันหุ้น จำกัด

ติดต่อโฆษณา

Contact Us